



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
19 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ สถานการณ์ในประเทศ 18 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,132 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,188,629 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,278 ราย รักษาหายสะสม 2,123,969 ราย ยังรักษาอยู่ 43,305 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตสะสม 21,355 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 274,463,720 ราย เสียชีวิต 5,365,712 ราย รักษาหาย 246,295,711 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้ว 89 ประเทศและดินแดน ยอมรับเชื้อแพร่กระจายเร็วมาก, อนุมัติวัคซีนโควิดของโนวาแวกซ์ใช้กรณีฉุกเฉิน **อังกฤษ** ผลวิจัยชี้โควิดโอมิครอนเสี่ยงติดเชื้อซ้ำมากกว่าเดลตา 5 เท่า, ติดโควิดวันเดียว 9.3 หมื่นราย ผู้ป่วยโอมิครอนเพิ่ม 2 เท่าใน 2 วัน **ฮ่องกง** ผลวิจัยชี้โอมิครอนเพิ่มจำนวนในหลอดลมได้เร็วกว่าเดลตา ถึง 70 เท่า **สหรัฐฯ** ผู้นำเตือนผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนอาจป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิดช่วงฤดูหนาว, พบวัคซีน J&J-ซิโนฟาร์ม-สปุตนิกวี ภูมิลดขยับเมื่อเจอสายพันธุ์โอมิครอน, แพทย์เผยอาจเปลี่ยนนิยามฉีดวัคซีนครบโดสเป็น 3 เข็ม **ฝรั่งเศส** คาดโอมิครอนจะระบาดเป็นสายพันธุ์หลักในต้นปีหน้า **เยอรมนี** เผชิญการระบาดโควิดระลอกที่ 5 เนื่องจากเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน **แอสตรา** ไซร้ผลวิจัย ยืนยันยา Evusheld สู้โอมิครอนได้ **ไฟเซอร์** นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์โควิดส่อระบาดถึงปี 2567 **มาเลเซีย** บ. ยา ฟาร์มาเนียกา อ้างฉีดวัคซีนซิโนแวคบุตรป้องกันโอมิครอนได้ 94%

ประเด็นสำคัญ

1. เคลียร์ปมโควิดกระจอก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, thaipbs, pptv, topnews, workpointtoday)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกระแสตรามาจากการให้สัมภาษณ์ประเด็นโควิด 19 กระจอกว่า กระจอกที่หมายถึงคือไวรัสทำอะไรคนไทยไม่ได้ หากทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ปฏิบัติตามมาตรการ สธ.แนะนำ รู้ว่าจะรับมือโควิดอย่างไร มันก็จะป็นโรคกระจอก

2. ไม่เห็นด้วยกรณีผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัยบางพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.

- ชาวเน็ตไม่เห็นด้วยและกังวลกรณี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เตรียมเสนอ COVID Safe Area ให้รัฐบาลพิจารณาผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ เช่น สวนสาธารณะหรือชายหาด เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนได้รู้สึกถึงการใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติและผ่อนคลายมากขึ้น

3. เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ประชาชนทุกพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., js100, thejournalistclub, plewseengern, infoquest, newtv, acnews, thailandplus, INN, TNN, mcot, sondhitalk)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา กำชับบรรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ยืนยันวัคซีนมีเพียงพอและจัดส่งให้แก่แต่ละพื้นที่ตามจำนวนประชากร พร้อมย้ำ อสม.ในพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครบภายใน 15 ม.ค.65 เพื่อความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพชาวบ้าน

4. เตือนการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, acnews, mcot, js100

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีการจัดงานคอนเสิร์ตในงานช้างแฟร์ จ.สุรินทร์ ประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตจำนวนมาก และเบียดเสียดหนาแน่น ไม่มีมาตรการป้องกัน เสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ สสจ.สุรินทร์ ได้เฝ้าระวังผู้จัดให้ปรับปรุงมาตรการตามแนวทาง COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดงาน 2 วัน และให้ทุกจังหวัดใช้เป็นกรณีตัวอย่าง หากปฏิบัติตามมาตรการไม่ได้ ต้องยุติการจัดงาน

5. ตรวจ ATK เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นายกฯ มีนโยบายให้ สธ.ยกระดับการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองให้ประชาชนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ที่มีการรวมตัวมากกว่า 1 พันคน เดือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการออกใบรับรองวัคซีนโควิด 19ปลอม โดยไม่ต้องฉีดวัคซีน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., สยามรัฐ</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยาไบโอเทค เผยจากกรณีรัฐบาลได้ออกกำหนดให้ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ได้ต้องมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม.นั้นไม่เพียงพอ ผลตรวจ ATK ควรใช้ภายใน 12 ชม.เท่านั้น</p> <p>6. อย.เตรียมขึ้นทะเบียนซิโนแวคฉีดได้ตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, topnews, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผยความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในไทยว่า สำหรับวัคซีนเชื้อตายที่มีการขอขยายกลุ่มอายุการฉีดในเด็กได้ ขณะนี้ อย.กำลังพิจารณาทั้งวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม จากข้อมูลการทดลองเฟส 3 ซิโนแวคมีความคืบหน้ามากกว่า น่าจะส่งข้อมูลครบถ้วนภายในกลางเดือน ม.ค.65 ทาง อย.จะใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ในการประเมินก่อนอนุญาตใช้เป็นวัคซีนเด็กตัวแรกของไทย ฉีดได้ตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป</p> <p>7. เตรียมอัปเดตสถานการณ์โอมิครอนทุกสัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, nationtv, mcot)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันที่มีความใกล้เคียงกับผู้ป่วยรักษาหายแล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นการสวิงของตัวเลขในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตยังเป็นผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลตา ในวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. เวลา 11.00 น. จะแถลงข่าวสถานการณ์การติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน และจะรวบรวมทุกสัปดาห์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน</p> <p>8. โอมิครอนลดประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โปสตรียันยันข้อมูลล่าสุดจากสภาวะวิทยาการแพทย์ของแอฟริกาได้ว่าโอมิครอนต่อต้านวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อลดเหลือ 33% ป้องกันการป่วยหนักจนนอนรพ. ลดเหลือ 70% ขณะเดียวกันมีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวค พบว่าการฉีดวัคซีน 2 เข็มก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลงเช่นกัน</p> <p>9. ยาแพกซ์โลวิดสู้โอมิครอนได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, TNN</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โปสตรียานศึกษาเปรียบเทียบโมโนโคลนอลแอนติบอดีกับยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาโรคโควิด 19 พบว่า ยาแพกซ์โลวิดของ บ.ไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพสูงพอๆ กับโมโนโคลนอลแอนติบอดี แต่ราคาสูงกว่า และสะดวกกว่า มีประสิทธิภาพต่อเชื้อไวรัสโควิดทุกสายพันธุ์รวมทั้งโอมิครอน</p> <p>10. ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., nationtv</p> <p>- อย. เผยโฆษณาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ตรา TOP สามารถต้านไวรัสช่วยป้องกันโควิด 19 ได้ เป็นข้อมูลเท็จ แอบอ้างเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผลิตภัณฑ์อื่น แนะนำอย่าซื้อมารับประทาน</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., topnews, workpointtoday, moneyandbanking, TNN, thebangkokinsight, sondhitalk)</p> <p>- นพ.ยง กุวัชรวิทย์ โปสตรียาน WHO ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ให้คำแนะนำวัคซีนสูตรไขว้ของไทยใน Interim guidance และจะทยอยลงพิมพ์อีกหลายบทความ โดยใช้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิงจากประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์ว่าช่วยอัมรับวัคซีนสูตรสลับของไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์</p> <p>- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารวมๆ มีมาตรการจัดการโควิดในเรือนจำ ดูแลผู้ต้องขัง กักโรคด้านนอกเรือนจำและในเรือนจำไม่ให้แพร่ระบาด หลังมีการขนย้ายนักโทษออกจากเรือนจำกระบี่แล้ว จนท.ได้เข้าไปเก็บหลักฐานและจะตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ ว่ามีแรงจูงใจมาจากโควิดหรือเป็นการวางแผนหลบหนีโดยใช้สถานการณ์</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โฆษณาครีမ်/เซรั่มเสริมจมูกโค้ง ภายใน 7 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ js100, mthai, thejournalistclub, newtv, amarintv, workpointtoday, TNN, topnews, thailandplus)</p> <p>- ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รก.รองเลขาฯ อย. เผย กรณีมีการแชร์ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีမ်/เซรั่มทาแล้ว ช่วยทำให้จมูกโค้งภายใน 7 วัน ไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงการกล่าวอ้างสรรพคุณ เพราะเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง/การทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายได้ ผู้ผลิต/จำหน่ายจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สภ.สั่งปิดคลินิกพิมรีพาย 30 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก., กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, sonthitalk, thebangkokinsight, nationtv, kapook, workpointtoday, topnews, newtv)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานหลังจาก จนท.กรม สบส. ลงพื้นที่ตรวจสอบอิสคิวิท์คลินิกเวชกรรม สาขาห้วยขวาง เบื้องต้นได้สั่งปิดสาขาดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน พร้อมดำเนินการตาม กม.กับเจ้าของสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาลต่อไป ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กำลังออกคำสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราว 30 วัน สำหรับสถานพยาบาลที่มีหมอเถื่อนเข้ามาทำงาน ถือว่าไม่ปลอดภัยต่อประชาชน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., เชียงใหม่นิวส์</p> <p>- สื่อออนไลน์แชร์ข้อมูลเรื่อง ต้มน้ำอืดลมผสมเกลือ ช่วยแก้อาการขาดน้ำจากภาวะท้องเสีย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อัย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การต้มน้ำอืดลมผสมเกลืออาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือทำให้อาการท้องเสียแย่ลงได้ ควรต้มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ทดแทนน้ำ และดื่มให้หมดภายใน 24 ชม.</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กังวลปัญหาความรุนแรงของฝุ่น PM2.5 คาดการณ์ปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้ว เพราะมีการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการ คนกลับมาทำงานและเดินทางสัญจรมากขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นใกล้ชิด เน้นทำงานที่บ้าน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่ลดลง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการเดินทางที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุได้สั่งการผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.สสจ. เตรียมการเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, อีจัน, nationtv</p> <p>- ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เผยค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล เริ่มลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นพื้นที่เขตหนองแขม กทม. และ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขอประชาชนยังคงเฝ้าระวังรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- สสส.ยกระดับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เตรียมเปิดศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ ภายใต้มาตรการจัดงานตามหลักเกณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- แม้ว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และคนเมาครองสติไม่ได้ แต่ผู้ประกอบการและร้านค้าปลีกกลับจำหน่ายให้กลุ่มดังกล่าว เกิดนักดื่มหน้าใหม่สร้างปัญหาสุขภาพอันตรายต้นเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายมากกว่า จนท.ต้องจริงจังมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>แม่วัยใสคลอดลูกโยนทิ้งถังขยะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, เชียงใหม่นิวส์</p> <p>- ครู รร.มัธยมฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน นำเด็ก นร.หญิง วัย 17 ปี เข้ารักษาตัวที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ้างว่าซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตกินแล้วท้องเสียและมีเลือดออกทางช่องคลอด เมื่อแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่าตั้งครรภ์และเลือดออกจากการคลอด จึงส่งตัวต่อไปรักษาที่ รพ.น่าน ทีมแพทย์ได้สอบถามพบว่าแอบคลอดลูกสาวในห้องน้ำร. ใส่ถุงดำโยนทิ้งขยะจนเด็กเสียชีวิต ครอบครัว 1 แผงเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไม่ทราบว่าเป็นยาอะไร ซึ่งอาจเป็นยาขับเลือดหรือฮอร์โมนกระตุ้นการบีบตัวหรือรัดตัวมดลูก จึงส่งให้ทาง อัย.ตรวจสอบต่อไป</p>	